



ประกาศความเป็นส่วนตัวของซีฟฟลายเออร์

กรกฎาคม 1, 2024

ประกาศความเป็นส่วนตัวของซีฟฟลายเออร์นี้ ("ประกาศ") มีผลบังคับใช้กับ [The Dow Chemical Company](#) และบริษัทในเครือทั่วโลกและบริษัทในเครือที่ควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม (ในกรณีที่ Dow เป็นเจ้าของสิทธิออกเสียงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์หรือมีสิทธิควบคุมนิติบุคคล) (เรียกรวมกันว่า "บริษัท Dow" แต่ละแห่งเป็น "บริษัท Dow") บริษัท Dow ที่สื่อสารกับคุณหรือที่คุณกำลังให้บริการ (ในที่นี้เรียกว่า "Dow" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา")

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามประกาศนี้ สำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ บริษัท Dow เป็นผู้ควบคุมหลักของข้อมูลของคุณ บริษัทอื่นๆ ของ Dow อาจได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ควบคุม

และประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกัน

ประกาศนี้อธิบายว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอย่างไร เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างไร และสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่ Dow รวบรวม

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการตามสัญญาที่คุณมอบให้กับดาว

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

- ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจที่คุณแบ่งปันกับเรา เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน สัญชาติ ชื่อธุรกิจและที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ อุตสาหกรรม/ส่วนธุรกิจ
- ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้ไว้กับเราในระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาและมาตรการก่อนทำสัญญารวมถึงข้อมูลการติดต่อ การถอดเสียงการโทร/การประชุมและการบันทึก ข้อเสนอ การประกวดราคา ประวัติส่วนตัว/ประวัติส่วนตัว เจือปน ข้อมูลสัญญาและคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ข้อมูลการประกันภัย บันทึกที่เกี่ยวข้องกับคำถาม/คำถาม/ข้อร้องเรียน/คำสั่งซื้อ หมายเลขพนักงาน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ ป้ายทะเบียนรถ หมายเลขประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ข้อมูลวีซ่าเดินทาง การประเมิน/ข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์ ข้อมูลการติดตาม/วิเคราะห์ บันทึกการฝึกอบรม เพศ; การสำรวจซีฟฟลายเออร์และข้อมูลเหตุการณ์ และ
- ข้อมูลระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบสื่อสาร แอปพลิเคชันไอที และเบราว์เซอร์เว็บไซต์ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (การเข้าถึงระบบ การใช้ไอทีและอินเทอร์เน็ต) ตัวระบุอุปกรณ์ นามแฝง/ลายเซ็นดิจิทัล ID การวิเคราะห์ประเภทเบราว์เซอร์ ข้อมูลรับรองการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ IP ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและไฟล์บันทึก การค้นหา แหล่งที่มาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ เวลา และ URL



การดูหน้าเว็บและเวลาที่ใช้นั้นเว็บไซต์หรือหน้าใดหน้าหนึ่งวันที่และเวลาที่เข้าชมลิงก์ที่คลิกความคิดเห็นที่แชร์อีเมลที่เปิดดูก็

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้จะถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณพำนักอยู่เท่านั้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและความผิด เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลรายการลงโทษตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการคัดกรองประวัติอาชญากรรม
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น ใบรับรองสุขภาพของพนักงานของบริษัทของคุณเมื่อกฎหมายท้องถิ่นอนุญาตหรือกำหนด
- ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ หรือที่ส่งโดยขอด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่สามอื่น ๆ (เช่น หน่วยงานสืบเชื้อ) เช่น ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลทะเบียนสมาคม และ
- ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้ไว้กับเราเกี่ยวกับโปรแกรมความหลากหลายของซัพพลายเออร์ของเรา (ในขอบเขตที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณและถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้) เช่น บริษัทของคุณเป็นซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายที่ผ่านการรับรองหรือไม่ บริษัทของคุณเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบุคคลใด ๆ จากกลุ่มที่ด้อยโอกาส (ชนกลุ่มน้อย LGBTQ+, คนพิการ, ทหารผ่านศึก, ผู้หญิง); ไม่ว่าผู้นำผู้บริหารของบริษัทของคุณจะรวมถึงผู้หญิงหรือชนกลุ่มน้อย เพอร์เซ็นต์ของพนักงานของคุณที่ระบุตนเองโดยสมัครใจและเปิดเผยว่ามีความพิการหรือเป็นสมาชิกของชุมชน LGBTQ+ เพอร์เซ็นต์ของทีมผู้นำของบริษัทของคุณที่ระบุตนเองโดยสมัครใจและเปิดเผยว่าเป็นบุคคลที่หลากหลาย จำนวนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในคณะกรรมการ ทีมผู้นำ พนักงาน พนักงานใหม่ และทีมบัญชี Dow ของบริษัทของคุณที่ระบุว่าเป็นคนผิวดำ/แอฟริกันอเมริกัน เอเชีย ฮิสแปนิก/ละติน ชนพื้นเมืองอเมริกัน กลุ่มชนกลุ่มน้อยอื่นๆ หญิง LGBTQ+ หรือทหารผ่านศึกสหรัฐฯ

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- มีส่วนร่วม ตรวจสอบ และทำสัญญากับซัพพลายเออร์ สร้างและบำรุงรักษาบัญชีซัพพลายเออร์ จัดการวงจรชีวิตของสัญญาและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ประมวลผล ประเมิน และตอบสนองต่อคำขอและข้อสงสัยของซัพพลายเออร์ ให้การสนับสนุนซัพพลายเออร์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลติดต่อซัพพลายเออร์ ดำเนินการสำรวจและกิจกรรมซัพพลายเออร์
- ดำเนินการจัดการซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซัพพลายเออร์ของ Dow รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาคำสั่งซื้อการจัดส่งใบแจ้งหนี้การจัดการบัญชีการจัดการความสัมพันธ์และการตรวจสอบสถานะ



- ฝึกอบรมซัพพลายเออร์ จัดให้มีการเดินทางสำหรับซัพพลายเออร์และพนักงานของซัพพลายเออร์
- ชำระหนี้จัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของซัพพลายเออร์ซื้อบริการทางตรงและทางอ้อม
จัดการการเรียกเก็บเงินและกระบวนการล้มละลาย
จัดการการเงินบริการบัญชีที่ใช้ร่วมกันกระบวนการบันทึกเพื่อรายงานกระบวนการจัดหาเพื่อชำระเงิน
- จัดการคุณภาพกระบวนการ พัฒนาและปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์ (เช่น โดยการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ข้าราชการตลาด ฯลฯ)
- จัดระเบียบใหม่ ได้มา และขายกิจกรรม หน่วยธุรกิจ และบริษัท
- ตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายองค์กร ภาวะผูกพันตามสัญญา และข้อกำหนดทางกฎหมายของ Dow ดำเนินการตรวจสอบ (ภายในและภายนอก) การตรวจสอบความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการตรวจสอบกฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามภาวะผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามภาวะผูกพันทางกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น โดยการดำเนินการตรวจสอบสถานะ การตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน การทบทวนศุลกากร/การค้าโลก โดยการคัดกรองรายชื่อฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร โดยการใช้โปรแกรมความปลอดภัย)
- รักษาและปกป้องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และข้อมูล ป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การฉ้อโกง และกิจกรรมทางอาชญากรรมหรือประสังศรีร้ายอื่นๆ จัดการทรัพยากรไอทีโดยทั่วไป รวมถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การสำรองข้อมูล การสนับสนุนระบบสารสนเทศ และการดำเนินงานบริการสำหรับการจัดการแอปพลิเคชัน การสนับสนุนผู้ใช้ปลายทาง การทดสอบ การบำรุงรักษา ความปลอดภัย (การตอบสนองต่อเหตุการณ์ ความเสี่ยง ช่องโหว่ การตอบสนองต่อการละเมิด) การจัดการบัญชีผู้ใช้ การกำหนดใบอนุญาตซอฟต์แวร์ การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ
- รวมซัพพลายเออร์ที่หลากหลายในการประเมินซัพพลายเออร์ของ Dow ผ่านการจัดการเชิงกลยุทธ์ พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ทำกำไรร่วมกันกับซัพพลายเออร์ขนาดเล็กและหลากหลายที่มีการแข่งขันระดับโลกและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มมูลค่าและตอบสนองความคาดหวังของ Dow ที่มีต่อซัพพลายเออร์ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

เราเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณที่เราต้องการเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น

เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ การปรับปรุงบริการของเรา และการทดสอบระบบไอทีของเรา

เราใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ซึ่งหมายความว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณโดยตรงหรือแยกแยะคุณเป็นบุคคลได้อีกต่อไป



พื้นฐานทางกฎหมายที่เราพึ่งพา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ตามฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม:

- เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาอันเป็นผลมาจากสัญญากับคุณหรือบริษัทของคุณ หรือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการก่อนทำสัญญาที่เราดำเนินการ
- เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย (เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันด้านภาษีหรือการรายงาน ภาระผูกพันในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย การดำเนินคดีตามกฎหมายระเบียบหรือกระบวนการยุติธรรม การไต่สวนพยานหลักฐาน และการดำเนินคดีหรือการบังคับใช้ข้อเรียกร้องตามกฎหมายแพ่ง)
- เรา (หรือนายจ้างของคุณ) อาจขอความยินยอมจากคุณสำหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เช่น หากเรา (หรือนายจ้างของคุณ) ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมความหลากหลายของซัพพลายเออร์ของเรา
- เราอาจพึ่งพาผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับคุณหรือบริษัทของคุณ ตราบเท่าที่สิ่งนี้ไม่ถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์ความเป็นส่วนตัวของคุณเอง ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจรวมถึง:
 - ดำเนินการ จัดการ พัฒนา และส่งเสริมธุรกิจของเราในความหมายที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 - ดำเนินการจัดการซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซัพพลายเออร์ของ Dow รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาคำสั่งซื้อการจัดส่งใบแจ้งหนี้การจัดการบัญชีการจัดการความสัมพันธ์และการตรวจสอบสถานะ
 - ตรวจสอบ ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด ภาระผูกพัน และมาตรฐานตามสัญญา กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของ Dow
 - ป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การฉ้อโกง และกิจกรรมทางอาชญากรรมหรือประสงค์ร้ายอื่นๆ
 - ส่งข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท Dow เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในตามความจำเป็น (เช่น เพื่อให้บริการแบบรวมศูนย์)



เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและความผิดที่ต่อเมื่อการประมวลผลดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (ท้องถิ่น) ที่บังคับใช้

บุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย (ในและนอกประเทศที่บริษัท Dow ที่ควบคุมข้อมูลของคุณตั้งอยู่)

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัท Dow หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่างนี้:

ผู้รับ	วัตถุประสงค์
บริษัทในเครือและบริษัทในเครือของ Dow	วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จำหน่าย และตัวแทนของ Dow วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้	วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
ผู้ให้บริการที่ทำงานในนามของ Dow เช่น การให้บริการต่างๆ เช่น เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การตลาด; การประมวลผลการชำระเงิน มีอาชีพและที่ปรึกษา (รวมถึงนักบัญชี ผู้สอบบัญชี หนายความ ผู้ประกันตน นายธนาคาร นายหน้า ตัวแทนการท่องเที่ยว และที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ)	วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
ผู้บริหารล้มละลายหรือเจ้าหนี้	สำหรับการจัดการการผิดนัดชำระหนี้และการล้มละลาย
ผู้ที่มีศักยภาพหรือผู้ซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของ Dow	เพื่อการประเมินธุรกิจหรือทรัพย์สินที่เป็นปัญหา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
ผู้รับตามที่กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนด ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น	หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรือคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ หรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่ถูกต้อง

หากเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัท Dow หรือบุคคลที่สาม เพื่อให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือสามารถเข้าถึงได้จากนอกสหภาพยุโรป ("EU") เขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือนอกประเทศที่บริษัท Dow ที่ควบคุมข้อมูลของคุณตั้งอยู่ เราจะมีมาตรการป้องกันที่เพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างของมาตรการคุ้มครองเหล่านี้ ได้แก่ การตัดสินใจที่เพียงพอของคณะกรรมการยุโรป ([อ่านเพิ่มเติมที่นี่](#)) ข้อสัญญามาตรฐาน ([อ่านเพิ่มเติมที่นี่](#)) และกฎเกณฑ์องค์กรที่มีผลผูกพันที่ซัพพลายเออร์บางรายของเรานำมาใช้ ([อ่านเพิ่มเติมที่นี่](#))



เราได้ใช้มาตรการเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากภายในสู่ภายนอกสหภาพยุโรป EEA สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และนอกประเทศที่บริษัท Dow ที่ควบคุมข้อมูลของคุณตั้งอยู่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการภาพรวมของมาตรการป้องกันที่มีอยู่ คุณสามารถส่งคำขอ [ได้ที่นี่](#) หรือส่งคำขอทางอีเมลไปที่ fglpriv@dow.com

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

Dow จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงาน โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ตามสัญญาและระยะเวลาขั้นต่ำ (โดยทั่วไประหว่าง 5-10 ปีหลังจากการสิ้นสุดสัญญา)

หรือเป็นระยะเวลานานขึ้นหากกฎหมายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ (ท้องถิ่น) ที่บังคับใช้ ในขณะเดียวกัน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้กำหนดให้เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้นานเกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการตั้งค่าแอปพลิเคชันและนโยบายด้านไอที

เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเมื่อเราไม่ต้องการอีกต่อไป

สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ

ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่คุณอยู่และที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผล คุณอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้:

สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	ความหมาย
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ	คุณมีสิทธิที่จะขอภาพรวมของ Dow หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ
สิทธิในการมีข้อมูลของคุณ	คุณสามารถร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้ทันที
สิทธิในการลบข้อมูลของคุณ	คุณสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้บังคับให้เราลบข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลนั้นผิดกฎหมาย
สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล	คุณมีสิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล	คุณมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างและเครื่องอ่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง หรือขอให้เราแบ่งปันกับบุคคลที่สาม
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล	คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราอาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นพื้นฐานในการประมวลผลของเรา ซึ่งสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของคุณมีค่ามากกว่าเหตุผลของเราสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย



สิทธิในการเพิกถอน ความยินยอม	ในกรณีที่ Dow ขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการ ประมวลผลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน
---------------------------------	--

โปรดทราบว่าสิทธิที่อธิบายไว้ข้างต้นไม่ได้เป็นสิทธิเด็ดขาด

และคำขอของคุณไม่สามารถได้รับการตอบสนองทั้งหมดเสมอไป ตัวอย่างเช่น

บางครั้งเราไม่สามารถลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

เนื่องจากเราอาจมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

คุณสามารถร้องขอให้บังคับใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณได้โดยการส่งอีเมลคำขอไปยัง

fglpriv@dow.com หรือส่งคำขอ [ที่นี่](#)

ไม่จำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมหรือการชำระเงินเพื่อใช้สิทธิทางกฎหมายของคุณ แม้ว่า Dow

อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอที่ซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป Dow

อาจขอข้อมูลจากคุณเพื่อให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณและสิทธิ์ของคุณที่มีต่อข้อมูลเพื่อเป็นมาตรการ
รักษาความปลอดภัย

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณขอให้เราหยุดประมวลผล (หรือไม่ให้ข้อมูล)

Dow อาจไม่สามารถสร้าง ดำเนินการ

หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณหรือบริษัทของคุณได้อย่างเพียงพอ

(หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น) หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

แม้ว่าเราจะไม่สามารถบังคับให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา

แต่โปรดทราบว่าสิ่งนี้อาจมีผลที่ตามมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็นลบ

เช่น ไม่สามารถใช้มาตรการก่อนสัญญาที่ร้องขอเพื่อทำสัญญากับคุณ

หรือเพื่อสร้างและสานต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่คุณร้องขอ

ติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ใช้สิทธิอื่นๆ ของคุณที่กล่าวถึงข้างต้น

หรือหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่ Dow ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของ Dow ที่ fglpriv@dow.com หรือส่งคำขอ [ที่นี่](#) คำถาม คำขอ

และข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้และข้อมูลที่ระบุไว้ในประกาศนี้อาจส่งตรงไปยังตัวแทน Dow ในพื้นที่ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของคุณของ Dow

รวมถึงเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลบางอย่างที่อาจมีผลบังคับใช้กับคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

โปรดดู [คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล](#) ของ Dow หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย โปรดดูส่วน

"[ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย](#)" ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ dow.com

ซึ่งรวมอยู่ในที่นี่โดยการอ้างอิง



หากคุณไม่พอใจกับการตอบสนองของเราหรือเชื่อว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขัดต่อ
กฎหมาย

คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหรือหน่วยงานด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศที่คุณพำนักหรือที่ทำงาน

หรือแสวงหาการเยียวยาผ่านศาลที่คุณเชื่อว่าอาจมีการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของคุณ